



บันทึกข้อความ

กตร.
เลขที่..... ๑๖๙
วันที่..... ๒๗ ๙-๘-๖๐
เวลา..... (๘-๓๖)

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ว๑๒๖๕

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บค.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้างเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสันติ รังษิรุจิ)

สลค.



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร</p> <p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชนุญาตให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ซึ่งตลอดระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าถวายสักการะพระบรมศพ จำนวนกว่า ๑๐ ล้านคน</p> <p>บัดนี้ สำนักพระราชวังได้มีประกาศขอเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคม พระบรมศพ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันสุดท้าย ทั้งนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้สมพระเกียรติ</p>	ทุกสำนัก/กอง
๒	<p>การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศ</p> <p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้รัฐบาลดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศ ด้วยทรงห่วงใยว่า ประชาชนจำนวนมากจะไม่สามารถเดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ ได้ จึงมีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีแก่ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” เป็นครั้งสุดท้ายอย่างทั่วถึง โดยควรจะได้สัมผัสบรรยากาศและความรู้สึกเช่นเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงทั่วทั้งประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองรวมจำนวน ๘๕ แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน ๙ แห่ง ในส่วนภูมิภาคจำนวน ๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๑ แห่ง และได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตร (ฉัตรทอง๙ ชั้น) เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง ทั้ง ๘๕ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชาชนในต่างจังหวัดสามารถร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พื้นที่ซึ่งทางจังหวัดของตนกำหนดไว้ ซึ่งทุกจังหวัดและอำเภอได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ห้องน้ำ แพทย์ พยาบาล การรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการจราจรและอื่น ๆ เพื่อให้การแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๓	<p>การลงพื้นที่ภาคกลางของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี</p> <p>ในการลงพื้นที่ภาคกลางของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เป็นการสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจมีโอกาสพูดคุยและขอความร่วมมือกับกลไกประชารัฐในพื้นที่เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาภาคกลาง เป้าหมายของภาคกลางคือ การพัฒนาภาคกลางสู่มหานครทันสมัยและเป็นฐานการเชื่อมโยงประเทศไทยสู่เส้นทางขนส่งสองฝั่งทะเล ดังนี้</p> <p>(๑) การเสริมสร้างกรุงเทพมหานครเป็นมหานครทันสมัยระดับโลก ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง โดยเร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชน การก่อสร้างถนนวงแหวน การจัดระเบียบการใช้พื้นที่ การคุ้มครองแหล่งอนุรักษ์และทัศนียภาพของเมือง การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นอารยสถาปัตย์ การแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย น้ำท่วม รวมทั้งการสร้างระบบป้องกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้าย</p> <p>(๒) การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงให้กระจายไปทั่วทั้งภาค ได้แก่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน การรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เช่น วัดพระแก้ว ชายทะเลชะอำ หัวหิน และสนามกีฬา สนามกอล์ฟระดับโลกทางด้านตะวันตกของภาค การเพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น เช่น ตลาดย้อนยุค ตลาดน้ำ และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา กลุ่มดูแลสุขภาพและแพทย์แผนไทย ตลอดจนจนถึงการเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร</p> <p>(๓) การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อที่เราจะสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การเสริมศักยภาพศูนย์วิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับไปสู่ Smart Farming , การพัฒนามาตรฐานฟาร์มและมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัยที่จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการส่งเสริมธุรกิจ SMEs และ Startup</p> <p>(๔) การบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในพื้นที่แล้งซ้ำซาก การป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน โบราณสถาน และน้ำท่วมซ้ำซาก ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลาง การขุดลอกลำน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำและเพิ่มความสะดวกการขนส่งทางน้ำการแก้ไขปัญหา</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>การกีดเซาะชายฝั่งในกลุ่มจังหวัดตอนล่างของภาค รวมทั้งการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า และฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมทางตะวันตกของภาค</p> <p>(๕) การเปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อจะเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในเมียนมากับระเบียงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในประเทศไทย โดยการพัฒนาถนนมอเตอร์เวย์ และรถไฟ ที่จะเชื่อม กรุงเทพ-กาญจนบุรี การพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจของภาคบนแนวเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับ EEC การเร่งพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานด้านชายแดน</p> <p>(๖) การพัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ และลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ ด้วยการเร่งดำเนินการตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทั้งรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่และมอเตอร์เวย์</p>	
๔	<p>การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่</p> <p>จากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด, ผู้แทนภาคเอกชน, ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ภาคกลางและผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ เป็นการรับฟังแนวความคิดในการพัฒนาตนเองของจังหวัดต่าง ๆ เพื่อจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี ให้พิจารณาเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงเสริมสร้างการเติมเต็มแผนงานของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี ซึ่งบางส่วนเป็นสิ่งที่เกินขีดความสามารถของพื้นที่จึงจำเป็นต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ตัวอย่างโครงการสำคัญ ๆ ได้แก่</p> <p>(๑) ด้านการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง อาทิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอให้กำหนดรูปแบบการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงของการรถไฟแห่งประเทศไทย และสถานีขนส่งทางบกของกรมการขนส่งทางบกในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีภูมิสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมและกลมกลืนกับความเป็นเมืองมรดกโลก</p> <p>(๒) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จังหวัดอ่างทองขอให้จัดทำเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมที่เกิดจากน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยา บริเวณชุมชนริมคลองโพงแดง และจังหวัดเพชรบุรีขอให้มีการก่อสร้างระบบท่อผันน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานลงอ่างเก็บน้ำทุ่งขาม ระยะทางประมาณ ๓๖ กิโลเมตร เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่</p> <p>(๓) ด้านการเกษตร จังหวัดสมุทรสงครามขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์แปรรูปอาหารทะเลครบวงจร และจำหน่ายอาหารทะเล เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้เข้า เพื่อทำการค้าขาย</p> <p>(๔) ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท ขอเป็นส่วนหนึ่งในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยดำเนินการเป็นโครงการประชารัฐเนรมิตอยุธยาด้วยการบูรณะโบราณสถาน ต้นไม้ ส่งเสริมการเดินทางโดยจักรยาน เรือ รถราง โดยสร้างจุดแวะพัก และดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ทุกโครงการมีประโยชน์ในภาพรวมของภูมิภาคและประเทศทั้งสิ้น จึงได้สั่งการให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องรับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดยให้มีการทำงานอย่างบูรณาการกันทั้งในส่วนแผนงาน งบประมาณ ระยะเวลาที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยให้ความสำคัญความเร่งด่วนให้สอดคล้องกับข้อเสนอในพื้นที่นั้นด้วย โดยผนวกด้วยยุทธศาสตร์ชาติที่เกื้อกูลกัน เช่น การเชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยว โดยลงทุนโครงข่ายการคมนาคมขนส่งระหว่างแหล่งท่องเที่ยว ในเมืองหลัก เมืองรอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล สิ่งนี้คือประโยชน์ของการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรี ที่ต้องการทำงานร่วมกับภาคและจังหวัด ความสำเร็จคือ อุดมการณ์ในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนที่เป็นเป้าหมายเดียวกัน</p> <p>การลงพื้นที่ ๒ จังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี ในครั้งนี้ได้เห็นศักยภาพของจังหวัดมากมาย ได้รับทราบตามโครงการสำคัญของทั้ง ๒ จังหวัด ซึ่งเป็นเป้าหมายในครั้งนี้ แต่ต้องเชื่อมโยงจังหวัดอื่นในจังหวัดกลุ่มภาคกลางด้วย โครงการสำคัญในจังหวัดที่สามารถนำมาขยายผลในระดับประเทศ หรือสร้างความเชื่อมโยงกันได้ในอนาคต เช่น</p> <p>(๑) โรงเรียนเกษตรกรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี ที่นำความรู้เชิงวิชาการมาสอนชาวนา ช่างราชการ และผู้สนใจ ในเรื่องกระบวนการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ เรียนรู้การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช เพื่อลดและงดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อชาวนา ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาจากชาวนาพยายามเร่งผลผลิตด้วยสารเคมี เพื่อให้มีรายได้สูงแต่ต้องมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล ที่เกิดจากโรคร้ายในการใช้สารพิษที่มีการใช้ค่าใช้จ่ายสูงกว่า ซึ่งเป็น การแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงประเด็น บั่นทอน และไม่ยั่งยืน ต้นทุนผลิตสูง</p> <p>(๒) โครงการเปิดน้ำเข้านา ปลอ่ยปลาเข้าทุ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของชาวนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรมชลประทานในการจัดสรร และส่งน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ให้เพียงพอสำหรับการปลูกข้าวตามระบบ การปลูกข้าวเหลือเวลา และทันกำหนดระยะเวลาที่นัดหมายล่วงหน้า</p>	
๕	<p>วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)</p> <p>คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยให้เริ่มปีนี้ในปีแรก และครบรอบ ๑๐๐ ปีของการประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและความเป็นชาติเอกราช ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย</p>	ทุกสำนัก/กอง

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล
ฝ่ายนโยบายและแผน
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง